

Số: 05 /BC-BPC

Tu Mơ Rông, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ
về thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của
cử tri sau kỳ họp thứ hai và trước kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khóa XIV,
nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Công văn số 28/TTHĐND, ngày 04/7/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND trình tại kỳ họp thứ 03, HĐND huyện khóa XIV (lần 3);

Được sự phân công của Thường trực HĐND huyện, qua thẩm tra tại Báo cáo số 342/BC-UBND, ngày 02/6/2022 của UBND huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo số 455/BC-UBND, ngày 09/7/2022 của UBND huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 03, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện tiến hành họp, thống nhất nhận định một số nội dung, cụ thể như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Sau kỳ họp thứ hai và trước kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại các Tổ đại biểu HĐND huyện, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về UBND huyện để UBND huyện giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai do TT. HĐND huyện chuyển cho UBND huyện là 19 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri 07 xã (Đăk Rơ Ông, Đăk Na, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Ngọc Yêu, Tê Xăng và Măng Ri). Trong đó, lĩnh vực kinh tế là 17 lượt ý kiến, lĩnh vực xã hội là 01 lượt ý kiến, kiến nghị, lĩnh vực pháp chế là 01 lượt ý kiến, lĩnh vực dân tộc không có lượt ý kiến nào. Ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào một số lĩnh vực sau: lĩnh vực liên quan đến các DA trồng rừng, công tác đền bù, kiến nghị xây dựng và sửa chữa đường và cầu treo và công trình thủy lợi, kiến nghị về phân định rõ ranh giới giữa các đơn vị chủ rừng và đất sản xuất của người dân, kiến nghị về điện sinh hoạt và chế độ, chính sách người có công.

Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba do TT HĐND huyện chuyển cho UBND huyện là 25 lượt ý kiến, kiến nghị trên địa bàn 07 xã (*Đăk Tô Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Na, Tu Mơ Rông, Ngọc Yêu, Tê Xăng và Măng Ri*). Trong đó, lĩnh vực kinh tế-xã hội là 22 lượt ý kiến, lĩnh vực xã hội là 03 lượt ý kiến, lĩnh vực pháp chế và lĩnh vực dân tộc không có ý kiến nào. Ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào một số lĩnh vực sau: trồng rừng sản xuất, kiến nghị xây dựng và sửa chữa đường và cầu treo và công trình thủy lợi, kiến nghị về phân định rõ ranh giới giữa các đơn vị chủ rừng và đất sản xuất của người dân, kiến nghị về điện sinh hoạt.

II. TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI CỦA UBND HUYỆN.

Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri do TT. HĐND huyện chuyển đến, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết, tham mưu trả lời cho cử tri kịp thời, đầy đủ các nội dung mà cử tri kiến nghị.

Nội dung UBND huyện đã trả lời cho cử tri sau kỳ họp thứ hai và trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XIV cơ bản đã đầy đủ, rõ ràng.

Công tác chỉ đạo của UBND huyện trong việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện kịp thời để thực hiện thẩm tra, giám sát của các Ban, Thường trực HĐND huyện.

Nhìn chung, công tác phối hợp của UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc tổng hợp, tiếp nhận, phân loại giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện khá nghiêm túc và kịp thời.

III. KIẾN NGHỊ

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian đến trên địa bàn huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện kiến nghị UBND huyện như sau:

- Kiến nghị UBND huyện trong thời gian đến tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai theo dõi, thực hiện các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã nêu, đảm bảo giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

- Việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân cần rõ ràng, cụ thể, chính xác; nội dung trình bày dễ hiểu.

- Đề nghị UBND huyện khi trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri cần xác định rõ thời gian triển khai, hoàn thành để các Tổ đại biểu HĐND huyện có cơ sở trả lời cử tri được biết, tránh kiến nghị nhiều lần.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung nghiên cứu, rà soát đối với các nội dung, vấn đề mà có nhiều lượt cử tri quan tâm kiến nghị để tập trung giải quyết như: xác định, phân định rõ ranh giới giữa các diện tích đất sản xuất của nhân dân với các đơn vị chủ rừng, rà soát các diện tích đất chồng lấn; tuyên truyền

đến toàn thể nhân dân trên địa bàn từng xã về các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, công khai để nhân dân nắm rõ các công trình, thứ tự đầu tư để hạn chế việc nhân dân, cử tri có ý kiến nhiều tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Trên đây báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với Báo cáo về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, trước kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, kính trình HĐND huyện khóa XIV, kỳ họp thứ ba xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ban PC HĐND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- VP. HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, VP.



**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Văn Hùng

